



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ

วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

(๑) กระตุ้นถาม

(ไม่มี)

(๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

สำนักองค์การระหว่างประเทศ ขอเรียนแจ้งว่า ในวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยประจำชาติไทย ในสหภาพรัฐสภา (IPU) สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (APPU) และสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) จึงขอเชิญสมาชิกฯ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

(๓) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ระเบียบวาระ เรื่องที่ค้างพิจารณา ญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ นายสมคิด เชื้อคง และนายสุรวิทย์ คงสมบูรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ โดยมีเรื่องทำนองเดียวกันจำนวน ๒ ญัตติ จึงขอให้มาพิจารณาร่วมกัน

๕.๑ ญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ นายสมคิด เชื้อคง และนายสุรวิทย์ คงสมบูรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่ย่านเกียกกาย บนถนนทหาร แทนรัฐสภาเดิมข้างสวนสัตว์ดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน ซึ่งเดิมต้องแล้วเสร็จภายใน ๙๐๐ วัน หรือในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แต่ปัจจุบันโครงการได้ล่าช้าและเลื่อนออกไปมาก รวมทั้งปัญหาเรื่องงบประมาณและรายละเอียดของโครงการ จึงขอเสนอญัตติดังกล่าว เพื่อให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

ตั้งคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ผู้รับงานคือบริษัทชินไทย ตลอดจนการก่อสร้างมีข่าวที่ไม่ดีมาโดยตลอด ล่าสุดมีการต่อสัญญามาแล้ว ๔ ครั้ง ๒,๐๐๐ กว่าวัน การก่อสร้างยังไม่มีความเร็วบร้อย การต่อสัญญามีเหตุผลหลากหลายประการ ทำไมต้องใช้เวลา ๙๐๐ วันในการขยายสัญญา ทำไมมีการออกแบบสัญญาแยกส่วนกัน อยากทราบรายละเอียดให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมจึงไม่สามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรก ควรมีการตรวจสอบตั้งแต่ต้น เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาคารก่อสร้างล่าช้า ปัญหาด้านการถมดิน ที่ผู้รับจ้างทราบตั้งแต่ต้น แต่ไม่มีการแก้ไข ปัญหาแต่อย่างใด ในการต่อสัญญามีระยะเวลาที่ไม่สามารถทำการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ แต่กลับเขียนระยะไป ในสัญญา ไม่ทราบว่า มีเหตุผลอะไร จึงอยากให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียด

๕.๒ ผู้ตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาสอบสวนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ล่าช้า นายศุภชัย ใจสมุทร และนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ

ด้วยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้ มีความจำเป็นต้องมาใช้สถานที่หอประชุม ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ เป็นการชั่วคราว เนื่องจากความล่าช้าในโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) ที่เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๙๐๐ วัน ต่อมาได้มีการขยายเวลาอีก ๓ ครั้ง ซึ่งในปัจจุบันการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ ส่งผลต่อการใช้งบประมาณในการเช่าสถานที่หอประชุมทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ และความไม่สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเกิดความสงสัยของประชาชนว่าสาเหตุแห่งความล่าช้าเกิดจากเหตุใด ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติดังกล่าวมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาสอบสวนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ล่าช้า

เมื่อผู้เสนอญัตติได้อภิปรายครบทุกท่านแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้อภิปราย จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบความล่าช้าในการก่อสร้าง และอภิปรายให้ข้อสังเกตในประเด็นต่างๆ อาทิ การกำหนดใน TOR เรื่องสถานที่ในการที่ดิน เหตุใดจึงไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ และไม่กำหนดไว้ในสัญญาตั้งแต่แรก จนทำให้เกิดปัญหาในการต่อสัญญาหลายครั้ง การมีคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส และศึกษาถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้นำรายละเอียดมาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแก้ไขปัญหาคต่อไป และจะได้เร่งการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของสมาชิกฯ ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมาชิกฯ ในหลายประเด็น เช่น ปัญหาการขาดแคลนห้องประชุมสภา เป็นผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกฯ การขาดแคลนห้องประชุมคณะกรรมการ ระบบเสียงในการถ่ายทอดการประชุมยังไม่มีครอบคลุม ทำให้ไม่ทราบและอาจมาลงมติไม่ทัน สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ มลภาวะฝุ่น การก่อสร้างที่ล่าช้าส่งผลต่อภาระงบประมาณของประเทศ เพราะต้องเช่าสถานที่ทำงานที่อื่น

ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ และการต่อสัญญาหลายครั้ง ทำให้การก่อสร้างล่าช้า สภาเสียผลประโยชน์ ไม่อยากให้สภาต้องเสียเปรียบ

เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ ให้ตั้งคณะกรรมการธิการ ด้วยคะแนน ๓๕๔ เสียง โดยมีจำนวน ๔๙ คน กำหนดระยะเวลาพิจารณา ๖๐ วัน

๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษา ตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ เป็นผู้เสนอ

ซึ่งนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เสนอให้ที่ประชุมนำเรื่องในทำนองเดียวกันจำนวน ๙ ญัตติ มาพิจารณาร่วมกัน ได้แก่

๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญสอบสวนปัญหา ระบบการตรวจสอบการชำระหนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ

๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา เกี่ยวกับแนวทางการปรับอัตราดอกเบี้ย และวิธีการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นายสฤษฏ์ บุตรเนียน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ

๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญสอบสวนปัญหาการ คิดดอกเบี้ยกับลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ

๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา กรณี การบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นายสรชัช สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้เสนอ

๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกู้ยืมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยขอให้งดเบี้ยปรับและพักการชำระหนี้ ๕ ปี นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ

๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา หาแนวทางการแก้ปัญหาค้างชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พร้อมกับหาแนวทางในการ ปรับปรุงระบบ และเงื่อนไขการชำระหนี้ที่มีประสิทธิภาพ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้เสนอ

๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา พิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงและแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นายประกอบ รัตนพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ

๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา พิจารณาศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการเยียวยาช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และนโยบายส่งเสริมการดำเนินการชำระหนี้ของลูกหนี้ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ

๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการเยียวยาและช่วยเหลือลูกหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวานิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย และคณะ เป็นผู้เสนอ

เมื่อผู้เสนอญัตติได้อภิปรายแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้อภิปราย จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมการในญัตติปัญหากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เนื่องจากเห็นว่า กยศ. ช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนให้เยาวชนมีการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและสร้างอาชีพให้กับเยาวชน ควรมีแนวทางการลดหนี้ให้กับเด็กกู้ยืมแล้ว มีผลการเรียนดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และลดภาระหนี้ให้กับผู้กู้ แนวทางเกี่ยวกับเงื่อนไขของการมีผู้ค้ำประกัน และเงื่อนไขของผู้กู้ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้กู้มีโอกาเข้าถึงเงินทุน การแก้ปัญหาระยะยาวของการไม่ชำระหนี้ คือต้องทำให้ผู้ที่เรียนจบไปแล้วมีงานทำ เพื่อจะได้มีเงินมาชำระหนี้คืนให้กับ กยศ. หัวใจสำคัญ ของ กยศ. คือ ให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืมเพื่อนำไปใช้เพื่อการศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้แก่ผู้ยากจนให้มีโอกาสเรียนหนังสือ และมีรายได้ ซึ่งเป็นการพัฒนาประเทศที่เกิดประโยชน์สูงสุด การแก้ปัญหาการไม่ใช้หนี้ ต้องดูกันในเชิงลึกว่าทำไมจึงไม่มีเงินใช้หนี้ อย่าตัดสินว่าคนที่ไม่ใช้หนี้เพราะต้องการหนีหนี้ แต่อาจเพราะไม่มีเงินใช้หนี้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีก็เป็นไปได้ ดังนั้นต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุด การลงทุนกับคนไม่จำเป็นต้องได้ผลกำไรในรูปของเงินเสมอไป แต่กำไรอาจเป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมจึงเป็นสิ่งสำคัญกว่า ควรทำให้ กยศ. เป็นที่พึงพิงของคนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มากกว่า การติดตามให้ชำระหนี้

เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๔๙ คน กำหนดระยะเวลาพิจารณา ๖๐ วัน จากนั้นประธานฯ สั่งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๕๒ นาฬิกา
